

Số: 545/BC-UBND

Nam Phúc Thăng, ngày 15 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Các nội dung liên quan đến đơn phản ánh của Nhân dân thôn Tây Nguyên, xã Nam Phúc Thăng

UBND xã Nam Phúc Thăng nhận được đơn phản ánh của Nhân dân thôn Tây Nguyên có nội dung như sau:

“...Hộ ông Bùi Vĩnh Bính thôn Tây Nguyên gia đình có 4 người con, trong đó 2 con trai là Bùi Vĩnh Sơn và Bùi Vĩnh Hợp đều có nhà cao cửa rộng, giá trị tiền tỷ ở ngay cạnh hai bên nhà ông bà đang ở. Ông Sơn được cấp đất ở hộ nghèo nhưng năm ngoái đã bán với số tiền hơn 800 triệu đồng; các con gái đều giàu có cũng ở gần đó. Bản thân ông Bính cũng có rất nhiều tiền nhưng ỉ lại để hưởng sự quan tâm của Đảng và Nhà nước; Chúng tôi thiết nghĩ khi cán bộ rà soát phải gắn liền trách nhiệm con cái với cha mẹ và sự trung thực của đối tượng ông Bính, không thể để tình trạng con cái sống vô trách nhiệm, sống dựa dẫm, ỉ lại vào chính quyền, bản sao cho các hộ không muốn thoát nghèo...”

...Chúng tôi phản ánh cũng nhằm giúp cho sự minh bạch trong rà soát, giúp địa phương ổn định, không để sự mất công bằng xảy ra...”

UBND xã báo cáo một số nội dung liên quan như sau:

1. Hoàn cảnh gia đình ông Bùi Vĩnh Bính:

Ông Bùi Vĩnh Bính – sinh năm 1956

Quê quán: Thôn Tây Nguyên – xã Nam Phúc Thăng

Nơi ở hiện nay: Thôn Tây Nguyên – xã Nam Phúc Thăng

Vợ: Dương Thị Lý – sinh năm 1954

Gia đình ông có 4 người con: Bùi Thị Hoài, Bùi Vĩnh Sơn, Bùi Thị Thủy, Bùi Vĩnh Hợp

Theo hồ sơ lưu trữ tại Công an xã, hiện nay hộ ông Bùi Vĩnh Bính có 5 người gồm: Ông Bùi Vĩnh Bính là chủ hộ, vợ là bà Dương Thị Lý, con trai Bùi Vĩnh Hợp, con dâu Bùi Thị Anh và cháu Bùi Vĩnh Long (7 tuổi).

Ông Bùi Vĩnh Bính và bà Dương Thị Lý trước đây là công nhân nông trường chè tại Kỳ Anh, sau đó do hoàn cảnh gia đình nên ông bà về quê tại thôn Tây Nguyên để sinh sống, làm ruộng, nuôi con. Cả hai ông bà không có chế độ gì, thu nhập gia đình chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi trong vườn. Năm 2020 ông bà được thôn xét vào diện hộ cận nghèo. Năm 2022 ông làm Chi hội trưởng Chi hội người cao tuổi thôn Tây Nguyên cho đến nay.

2. Quá trình rà soát xây dựng nhà ở:

Qua rà soát, đề xuất của ban công tác mặt trận thôn Tây Nguyên thì trên địa bàn thôn có hộ ông Bùi Vĩnh Bính có hoàn cảnh khó khăn và có nhu cầu hỗ trợ kinh phí làm nhà ở do nhà bị xuống cấp nghiêm trọng.

Về thực tế nhà của ông Bính hiện sinh sống là căn nhà gỗ 2 gian có diện tích khoảng 40m², có nhà bếp khoảng gần 20m², cả nhà và bếp xây dựng từ khoảng năm 1991. Hiện nay cả nhà và bếp đã xuống cấp nghiêm trọng, phần tường xây dựng xuống cấp, nền ẩm thấp do đường phía trước nâng lên nhiều lần, mái ngói đã bị hư hỏng, vỡ... mặc dù đã được khắc phục, sửa chữa nhiều lần.

Các đoàn công tác của huyện, UBND xã, Ủy ban MTTQ và các ban ngành đoàn thể xã đã kiểm tra rất nhiều lần tuy nhiên khi kiểm tra thì nhà của 2 con trai ở ngay bên cạnh (*tách từ thửa đất của ông Bùi Vĩnh Bính*) là nhà cấp 4 mới được xây dựng cách đây mấy năm nên chưa đưa ông Bùi Vĩnh Bính vào diện đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Thực hiện chủ trương rà soát, đề xuất hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhu cầu xây dựng nhà ở năm 2023.

Trên cơ sở đơn đề nghị của ông Bùi Vĩnh Bính, ngày 11/9/2023 Ban công tác mặt trận thôn Tây Nguyên đã họp xét và thống nhất chủ trương đề nghị UBND, Ủy ban MTTQ xã Nam Phúc Thăng đưa vào diện hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Tuy nhiên, UBND xã nhận được đơn phản ánh của Nhân dân thôn Tây Nguyên, qua nắm bắt tình hình thực tế tại địa bàn và thống nhất với Ủy ban MTTQ xã nên đã **không đề xuất hỗ trợ** làm nhà ở đối với hộ ông Bùi Vĩnh Bính.

Trên đây là báo cáo các nội dung liên quan đến đơn phản ánh của Nhân dân thôn Tây Nguyên, xã Nam Phúc Thăng./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Ban Tiếp công dân huyện;
- Phòng Lao động TBXH huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND xã phụ trách;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Tuấn